

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
KD BĐS VIỆT GIA PHÚ
Số: 12/2018/TB-VGP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN VIVA RIVERSIDE

Công ty TNHH Đầu tư KD BĐS Việt Gia Phú trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đối với các khách hàng đăng ký mua căn hộ tại dự án Viva Riverside từ ngày 15/03/2018 như sau:

1. Hỗ trợ lãi suất khi vay ngân hàng.

Đối với các khách hàng chọn phương án thanh toán vay ngân hàng, khách được hưởng ưu đãi lãi suất và ân hạn nợ gốc như sau:

Sản phẩm áp dụng	Thời gian ưu đãi	Chú thích
Căn hộ 01 và 02 Phòng ngủ	12 tháng	<i>Lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc kể từ thời điểm ngân hàng giải ngân đợt đầu tiên. Trong trường hợp quá 30 ngày kể từ thời điểm đặt giữ chỗ, Khách hàng không hoàn tất thủ tục giải ngân, Phương thức thanh toán sẽ mặc định chuyển sang Phương thức thanh toán chuẩn.</i>
Căn hộ 03 Phòng ngủ	18 tháng	

2. Khách hàng mua nhiều căn.

Sản phẩm áp dụng	Tỷ lệ chiết khấu	Chú thích
Căn hộ đầu tiên	Áp dụng theo bảng giá hiện hành	<i>Mức chiết khấu áp dụng từng phần, áp dụng trên giá bán chưa bao gồm VAT và Phí bảo trì</i>
Căn hộ thứ hai	Chiết khấu 0.5%	
Căn hộ thứ ba	Chiết khấu 1%	
Từ căn hộ thứ tư trở lên	Chiết khấu 1.5%	

- Các căn hộ được áp dụng chính sách này phải đáp ứng các điều kiện:

+ *Giao dịch cùng một thời điểm, các căn hộ giữ chỗ trong vòng 15 ngày kể từ ngày giữ chỗ thành công căn hộ đầu tiên được xem là giao dịch cùng thời điểm;*

+ *Cùng một người đứng tên đại diện, trong trường hợp nhiều người đứng tên, khách hàng chứng minh mối quan hệ huyết thống (Vợ chồng, bố mẹ, con, anh chị em ruột).*



3. Tặng gói thiết kế nội thất khi mua căn hộ 03 phòng ngủ thuộc Block B.

Các khách hàng đặt mua các căn hộ 03 phòng ngủ tại block B được tặng 02 mẫu thiết kế nội thất có tổng giá trị 45.000.000 VNĐ. Chủ đầu tư cung cấp thông qua địa chỉ thư điện tử hoặc đĩa dữ liệu. Ưu đãi này không được quy đổi thành tiền mặt, không bao gồm chi phí thi công.

Chương trình này được áp dụng từ ngày công bố cho đến khi có thông báo mới và thay thế cho tất cả các chương trình đã công bố trước đây.

Trân trọng.

P. TÔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ THU ĐIỂM

